



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

ที่ ๔๕๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก มีความจำเป็นต้องหยุดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนประสบการณ์ จัดทำสื่อการเรียนการสอน เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก เตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ จัดมุมประสบการณ์เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

อาศัยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความใน มาตราที่ ๕๙ (๒) ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อที่ ๘ ผู้มีอำนาจสั่งปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ จึงให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หยุดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้พนักงานครูส่วนตำบล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเหมา มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดการเรียนการสอน แบบผ่านใบงาน แบบฝึกหัด On - Hand ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ ชุดกิจกรรมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมคิด ลังกา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก มีความจำเป็นต้องหยุดทำการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก เพื่อฝึกอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนประสบการณ์ จัดทำสื่อการเรียนการสอน เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ จึงขอประกาศหยุดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. เพื่อให้พนักงานครูส่วนตำบล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานจ้างเหมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก มาปฏิบัติหน้าที่จัดทำแผนประสบการณ์ มุมจัดทำประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทำสื่อการเรียนการสอน เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรองรับการเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒. ให้พนักงานครูส่วนตำบล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเหมาเตรียมจัดฝึกอบรมประเมินภายในอบรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินภายนอก

๓. ให้พนักงานครูส่วนตำบล ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอน แบบผ่านใบงาน แบบฝึกหัด On - Hand ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างเหมาจัดทำเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด คู่มือ และชุดกิจกรรมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลเด็กปฐมวัยให้ศึกษาเรียนรู้และทำแบบฝึกหัด

๕. ขอความร่วมมือผู้ปกครองพาเด็กทำกิจกรรมในครอบครัวเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์ <https://photaak.go.th> และช่องทางแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก